

# 8 TUỔI ĐÃ ƯỚC MƠ TRỞ THÀNH NHÀ SỬ HỌC

*Thủ khoa tốt nghiệp của khoá QH-2010-X của Trường ĐHKHXH&NV là Nguyễn Anh Tuấn - sinh viên ngành Trung Quốc học thuộc Khoa Đông phương học với điểm tổng kết 3,81. Nguyễn Anh Tuấn là một chàng trai đặc biệt. Bởi ẩn sau vẻ ngoài thư sinh và mảnh mai là một tính cách bền bỉ và kiên định với những lựa chọn của chính mình.*

## TÌNH YÊU VỚI LỊCH SỬ

Sinh ra trong một gia đình làm kinh doanh nhưng ngay từ những năm tiểu học, Tuấn đã tỏ rõ sự yêu thích đặc biệt với môn Lịch sử. Trong lúc đa phần các bạn còn mải mê với những trò chơi mà ít quan tâm đến đọc sách thì niềm say mê của Tuấn lúc đó lại là cuốn “Đại Việt sử ký toàn thư” - một cuốn sách mà thậm chí nhiều sinh viên chuyên ngành Lịch sử lên ĐH mới có cơ hội cầm đọc. Đó cũng là món quà tặng đáng nhớ của bố, mẹ. Đó là năm Tuấn lên lớp 3.

Lúc đó, VTV2 với chương trình “Theo dòng lịch sử” cuốn hút cậu bé yêu Sử. Những sự kiện lịch sử với kiến giải độc đáo, cùng những ý nghĩa tầng lớp về văn hoá, về cuộc sống ẩn sâu bên trong càng khiến Tuấn bị thu hút. Lịch sử đâu có khô khan ! Lịch sử mang vẻ đẹp đầy màu sắc với những mối liên hệ nhân - quả logic, với những dòng chảy tiếp nối từ quá khứ đến hiện tại cho đến tương lai. Lịch sử còn là những bài học và những giá trị được tích lũy. Yêu chương trình, Tuấn yêu luôn cả những nhà giáo, nhà khoa học uyên bác xuất hiện trên truyền hình để nói và truyền tình yêu về Lịch sử đến công chúng. Những chuyên

gia hàng đầu ấy đã phân đến từ Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Vậy là Tuấn tự mày mò tìm hiểu về Trường. Một trường ĐH hàng đầu về KHXHNV - nổi tiếng với đội ngũ thầy cô tên tuổi và bề dày thành tích sáng chói. Vậy là quá đủ cho một quyết định của một cậu bé 8 tuổi: sẽ học về Sử và sẽ trở thành sinh viên của Trường ĐHKHXH&NV.

Điều thú vị là cấp II, Tuấn học lớp chuyên Toán Trường Ngô Sỹ Liên, lên THPT lại học chuyên ban D. Trong khi các bạn cùng lớp cảm cúi ôn khối A hoặc D thì một mình Tuấn quyết định sẽ thi khối C chỉ vì thích môn Lịch sử. Điểm 9 thi ĐH môn Lịch sử là một kết quả không mấy ngạc nhiên đối với Nguyễn Anh Tuấn. Tuy nhiên, theo thời gian khi đã có thêm những kiến thức nhất định về các môn khoa học xã hội, Tuấn có một chút điều chỉnh về định hướng chọn ngành. Bạn chọn ngành Trung Quốc học, vì cho rằng nắm vững kiến thức về một trong những nền văn hoá cội nguồn của khu vực sẽ là bàn đạp vững chắc để tiến đến nghiên cứu rộng hơn về văn hoá lịch sử các nước Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung.

## CHỦ ĐỘNG TRONG HỌC TẬP

## ■ THANH HÀ

Nếu có ai hỏi Tuấn bí quyết để học tập tốt và đạt điểm cao, bạn sẽ ngạc nhiên ... vài giây. Bởi với Tuấn, không có bí quyết nào cho việc học cả. Học bởi yêu thích, muốn đi đến cùng vấn đề mình muốn tìm hiểu. Học không vì điểm hay bất kỳ danh hiệu gì. Và bởi ngoài học ra, bạn sẽ chẳng ... biết làm gì nữa.

Tuấn có may mắn là nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của bố mẹ từ khi còn nhỏ trong những quyết định về hướng đi của mình sau này. Bên cạnh đó, suốt từ những năm phổ thông, được theo học các lớp chọn và trường chuyên nên Tuấn sớm hình thành thói quen tự lên kế hoạch học tập, tự thực hiện những đề án nghiên cứu nho nhỏ về một vấn đề mà mình quan tâm. Chính vì vậy, ngay từ rất sớm, Tuấn đã sớm áp dụng theo con đường nghiên cứu khoa học. Có nền tảng như vậy, Tuấn khá dễ dàng hoà nhập với phương pháp học chủ động ở đại học. Với các điều kiện thuận lợi là các thầy cô giáo giỏi chuyên môn, lại nhiệt tình, gần gũi với sinh viên, luôn khuyến khích sinh viên theo đuổi đam mê riêng, môi trường học tập tự do, cởi mở trong tư duy... càng thúc đẩy bạn tiến được những bước xa hơn trong đam mê tìm tòi kiến thức cũng như khai



thác sâu hơn những khả năng khác của bản thân.

Giảng viên Trần Trúc Ly (Bộ môn Trung Quốc học, Khoa Đông phương học) nhận xét về học trò của mình: trong 03 môn dạy cho lớp của Tuấn, Tuấn chưa nghỉ một buổi học nào, thường xuyên chuẩn bị trước nội dung của buổi học sau, luôn chủ động phát hiện các câu hỏi nghiên cứu liên quan đến nội dung môn học. Ngoài ra,

Tuấn là một người mà các thầy cô giáo có thể hoàn toàn yên tâm khi giao cho bạn các công việc quản lý chung của lớp

#### VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Tuấn trong 4 năm đại học chính là quãng thời gian làm khoá luận tốt nghiệp “Bước đầu tìm hiểu về thơ ca nữ tính thời Đường (Khảo sát các nữ tác gia trong “Toàn Đường thi” và các tác phẩm của họ)”. Đây là một đề tài khó và lại không

phải sở trường của mình nhưng Tuấn vẫn rất quyết tâm vì muốn được thử thách khả năng của bản thân. Nhờ khoá luận này, bạn đã thu nhận được khối lượng kiến thức “mới toanh” về Lý luận văn học, về thơ Đường. Và quan trọng hơn, ý chí và những kinh nghiệm vượt qua khó khăn để đạt được điều mình muốn là bài học lớn nhất mà Tuấn có được sau những nỗ lực hết mình. Khoá luận đã nhận được điểm 10 từ Hội đồng với những lời khen rất đáng quý.

Sau tất cả những gì đã đạt được, Nguyễn Anh Tuấn nhìn nhận cuộc đời đầy giản dị và yêu thương: “Có tình yêu là có tất cả chị ạ. Đó là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Chính tình yêu và sự ủng hộ của bố mẹ, thầy cô, bạn bè đã cho em cơ hội làm được những điều mình muốn. Và tình yêu với việc học tập, nghiên cứu giúp em thực sự có được những niềm vui”.

Năm nay, Bộ môn Trung Quốc học có nhiều suất học bổng cho sinh viên sắp tốt nghiệp đi học tiếp thạc sĩ ở các trường đại học của Trung Quốc và Đài Loan. Với thành tích học tập xuất sắc, Tuấn luôn đứng đầu các danh sách được chọn. Tuy nhiên, bạn đã chủ động và kiên quyết xin rút lui, và chỉ tiêu được dành cho các bạn khác. Lý do được Tuấn chia sẻ là bạn đã lên kế hoạch cụ thể và chi tiết cho việc học tiếp NCS ở Khoa (Tuấn nằm trong diện chuyển tiếp thẳng NCS). Có lẽ đây là quyết định đã được suy nghĩ kỹ, xuất phát từ những cân nhắc thực tế và từ việc hoạch định con đường học tập khá rõ ràng của Tuấn. Một lần nữa Tuấn lại lựa chọn đi con đường riêng với một thái độ kiên quyết và chủ động. Và dù là đi theo con đường nào thì tin chắc rằng, với tinh cách bền bỉ cùng sự đam mê nghiên cứu và tìm tòi của bạn thì thành công chắc không phải là một điều khó dự đoán.